

HƯỚNG DẪN
công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Năm 2023, dự báo bối cảnh tình hình thế giới trực tiếp có những biến đổi sâu sắc, phức tạp, khó lường, trong đó khu vực Đông Nam Á và Biển Đông là một trong những khu vực cạnh tranh chiến lược, lôi kéo tập hợp lực lượng giữa các nước lớn. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2022; yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, của tỉnh, huyện trong giai đoạn mới; Thực hiện Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU ngày 15/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn thực hiện “công tác thông tin đối ngoại năm 2023” trên địa bàn huyện, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hơn nữa kết quả công tác TTĐN đã đạt được trong năm 2022 và những năm trước đây, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế năm 2023. Thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực TTĐN; đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo các lực lượng TTĐN trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tạo sự thống nhất về nhận thức của các phòng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn của huyện về vị trí, tầm quan trọng của công tác TTĐN trong vai trò là một bộ phận của công tác tư tưởng và đối ngoại của Đảng. cơ đồ của đất nước, tiềm lực của huyện; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

- Làm cho đối tác, bạn bè quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng về tình hình Việt Nam, về tỉnh Quảng trị và về huyện Vĩnh Linh nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế, đối ngoại, bảo vệ môi trường, du lịch... qua đó gia tăng tình cảm và sự ủng hộ, có tiếng nói thiết thực phù hợp với các lợi ích của Việt Nam, của Tỉnh Quảng trị nói chung và của huyện Vĩnh Linh nói riêng; duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của huyện.

- Tiếp tục khẳng định Tỉnh Quảng Trị nói chung huyện Vĩnh Linh nói riêng là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư thương mại, văn hóa, du lịch .. trong đó khẳng định tỉnh Quảng trị xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả vì sự phát triển. Khẳng định Việt Nam “chọn công lý lẽ phải”, “không chọn bên” nâng cao vai trò, vị thế của đất nước Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tạo bước đột phá mở hướng truyền thông quảng bá hình ảnh Vĩnh Linh ra cả nước và ra nước ngoài theo hướng phát huy hơn nữa vai trò của địa phương, lấy địa phương làm nền tảng để xây dựng hình ảnh của huyện Vĩnh Linh.

- Công tác tuyên truyền, TTĐN về biển, đảo cần đóng góp tích cực vào thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững.

- Duy trì dư luận “thuận” trong Nhân dân vấn đề Biển đông, đấu tranh dư luận xấu về vấn đề Biển Đông. Quản lý chặt chẽ biên giới chống xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

- Làm thất bại những âm mưu chống phá, vu cáo, bôi xấu hình ảnh của huyện của các thế lực thù địch, cơ hội trên mặt trận truyền thông, giảm thiểu những đánh giá, nhận định thiếu khách quan trên lĩnh vực tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện công tác TTĐN cần theo đúng chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy; các cơ quan Nhà nước đứng chân trên địa bàn phải thực hiện nghiêm trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Công tác TTĐN bảo đảm chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. trong đó chú trọng đến tính đồng bộ, đồng bộ về nhận thức, đồng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và đồng bộ về nội dung, phương thức, nguồn lực thực hiện TTĐN.

- Cần bám sát và phản ánh sinh động tinh thần và việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023.

- Có sự sáng tạo đổi mới về nội dung và phương thức TTĐN theo hướng quan tâm thực chất đến nhu cầu, xu hướng, thói quen tiếp nhận thông tin các nhóm đối tượng khác nhau. Nội dung TTĐN cần truyền tải đầy đủ thông điệp tại các sự

kiện chính trị - xã hội, các hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam, của tỉnh Quảng trị, của huyện Vĩnh Linh trong năm 2023, có trọng tâm, trọng điểm, “đúng” và “trúng” đối tượng; đa chiều, cân bằng và khách quan. Cung cấp đầy đủ, toàn diện, chính xác thông tin về thế giới đến Nhân dân trên địa bàn. Phương thức TTĐN cần lôi cuốn, hấp dẫn, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò tiên phong đội ngũ của truyền thông, báo chí; huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng người Vĩnh Linh trên mọi miền đất nước.

- Kịp thời nắm bắt mọi diễn biến của tình hình trên thế giới, khu vực và trong nước, dư luận quốc tế cũng như diễn biến tâm lý, tư tưởng của quần chúng Nhân dân trên địa bàn, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt trước những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Chủ động trong biện pháp ngăn chặn phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ dẫn đến chiến tranh truyền thông thông tin, nhất là trên không gian mạng.

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Công tác phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TTĐN

- Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực TTĐN được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý của Nhà nước; ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2021. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045” sau khi được thông qua.

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ TTĐN để kịp thời đề xuất chỉ đạo, định hướng TTĐN, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TTĐN phù hợp với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ mới; nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, chỉ đạo hoạt động TTĐN giữa các tuyến một cách thông suốt, đồng bộ, kịp thời, khoa học trên cơ sở ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại.

2. Về nội dung

Duy trì tính chủ động của luồng thông tin tích cực. Kiên trì, thường xuyên thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, của huyện Vĩnh Linh và những thành tựu của huyện nhà đạt được trong thời kỳ đổi mới; sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, bảo vệ chủ quyền biển đảo biên giới lãnh thổ, bảo đảm quyền con người. Phản ánh niềm tin của quần chúng Nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng trước những thành tựu phát triển và uy tín, vai trò, vị thế của đất nước ngày một nâng cao; không khí phấn khởi, vui tươi trong huyện, tỉnh và trên cả nước tại những sự kiện chính trị - xã hội, đối ngoại trong năm. Thúc đẩy và lan tỏa dư luận tích cực trong Nhân dân và cộng đồng quốc tế về huyện Vĩnh Linh về tỉnh Quảng Trị và về đất nước.

- Chú trọng tuyên truyền, TTĐN về những vấn đề sau:

+ Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, với các nội dung như bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật, tôn trọng và bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh, huyện nhanh và bền vững; phòng chống tham nhũng, tiêu cực ...

+ Phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm kết quả phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch, nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam, của tỉnh Quảng Trị, của huyện Vĩnh Linh trong tạo dựng môi trường đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh, kinh tế số, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ cao. Kêu gọi đầu tư các dự án vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dịch vụ du lịch theo quy hoạch của huyện.

+ Các nội dung về văn hóa, thể thao, du lịch, gồm có: (i) hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam; hệ giá trị quốc gia - dân tộc, tinh thần của dân tộc; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của quê hương cách mạng, xây dựng và làm phong phú hơn đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, (ii) các hoạt động văn hóa, thể thao nổi bật trong năm, nhất là sự kiện Việt Nam tham gia SEA games 32 tại Campuchia; (iii) tiếp tục đổi mới nội dung quảng bá du lịch theo hướng chú trọng cung cấp thông tin dựa theo nhu cầu của du khách, các chủ đề liên quan đến du lịch xanh...

+ Hoạt động đối ngoại song phương và đa phương trên cả ba kênh Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặc biệt là các hoạt động có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện; các hoạt động năm tròn, năm lẻ, năm sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

- Củng cố và phát triển các quan hệ hữu nghị, hợp tác có chiều sâu, ổn định bền vững, tạo sự tin cậy lẫn nhau giữa các địa phương, các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh với các đối tác ngoài tỉnh và trên cả nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về giá trị, di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung mang tính phổ quát, vượt thời đại như quyền con người, quyền độc lập tự chủ, đoàn kết toàn dân, đa dạng văn hóa, giáo dục toàn cầu, bảo vệ môi trường, ..., có biện pháp tiếp cận thích hợp, cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến quyền con người và các vấn đề khác.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, TTĐN toàn diện các vấn đề liên quan biển, đảo, công tác biên giới lãnh thổ với các nội dung trọng tâm sau:

+ Các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, lập trường về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và những đóng góp của Việt Nam để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế.

+ Vấn đề bảo tồn khai thác, phát triển kinh tế biển bền vững, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung tuyên truyền, thông tin đối ngoại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, giới thiệu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế biển và tuyên truyền TTĐN về biển, đảo Việt Nam.

+ Nối tiếp không khí thuận lợi các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

3. Về phương thức

- Triển khai toàn diện công tác TTĐN trên cả 3 lĩnh vực: Đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

- Các địa phương, nhất là địa phương khu vực ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, các nguồn lực hiện có để áp dụng phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả. Tích cực lồng ghép nội dung TTĐN vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ... tại địa phương.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảng bá văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư. Thường xuyên trao đổi để xây dựng các phóng sự, phim tài liệu giới thiệu về huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho bạn bè trên cả nước và nước ngoài.

4. Về công tác phối hợp, nguồn lực

- Thúc đẩy cơ chế phối hợp, các thỏa thuận hợp tác, có liên quan đến TTĐN giữa các ban, phòng, ngành và các đoàn thể chính trị xã hội để đảm bảo nhanh chóng chia sẻ thông tin, hiệp đồng tác chiến, phối hợp xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề diễn ra trên địa bàn.

- Phát huy tối đa vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai công tác TTĐN, tuyên truyền sinh động các quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến người dân trên địa bàn.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại đến chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình dư luận và kết quả hoạt động công tác thông tin đối ngoại của huyện với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

2. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện

- Căn cứ Hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại trong việc đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai, dân chủ, nhân quyền...

3. Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TĐTT huyện

- Phối hợp và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động cổ động trực quan, văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Quan tâm xây dựng các chương trình văn hóa - văn nghệ để phục vụ các hoạt động thông tin đối ngoại của địa phương. Mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh quê hương Vĩnh Linh, truyền thống lịch sử, những thành tựu trong công cuộc đổi mới. Đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta. Cập

nhật các thông tin liên quan đến hoạt động đối ngoại của huyện, tỉnh đưa lên Cổng thông tin Điện tử huyện, phát trên hệ thống truyền thanh FM huyện và cơ sở.

4. Các tổ chức cơ sở Đảng

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ động tuyên truyền những nội dung và sự kiện quan trọng của huyện, tỉnh và đất nước. Nhất là các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 - 25/8/2024)

- Chủ động nắm bắt dư luận, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của địa phương nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Phòng VH-TT và Trung tâm VH-TT-TD-TT huyện thực hiện nghiêm nội dung hướng dẫn này.

Nơi nhận:

- BTG Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện,
- Phòng VH-TT, TTVH-TT-TD-TT huyện,
- Các tổ chức cơ sở Đảng,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thị Hương